



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	เลขาธิการรัฐสภาเกาหลีใต้ เปิดโครงการก่อสร้างหอสมุดรัฐสภา ประจำมหานครปูซาน		



ที่มาภาพ: <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20180310016003>

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายยู อินแท เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างหอสมุดรัฐสภา ณ นครปูซาน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ โครงการก่อสร้างหอสมุดรัฐสภาดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร จำนวน ๓ ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยมากมาย เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องเก็บรักษาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ และห้องจัดประชุมสัมมนา มีขนาดพื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมด ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีขนาดของตัวอาคาร ๑๓,๖๖๑ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๓,๓๔๒,๐๐๐,๐๐๐ วอน (ประมาณ ๑.๑๔ พันล้านบาท)

อาคารหอสมุดแห่งนี้ ถูกออกแบบให้เป็นอาคารที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหอสมุดรัฐสภาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลการเผยแพร่บทบาทการทำงานของรัฐสภา การส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของสภาท้องถิ่นแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด อันจะก่อให้เกิดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังช่วยเอื้อเพื่อและให้บริการข้อมูลแก่ผู้พิการให้สามารถใช้บริการได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงนับเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่ากับห้องสมุดในระดับโลก

นอกจากนั้นโครงการก่อสร้างครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่จำนวนมาก สำหรับพิธีเปิดโครงการก่อสร้างหอสมุดรัฐสภามีกำหนดการเข้าร่วมของสมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ผู้ว่าราชการมหานครปูซาน รองเลขาธิการรัฐสภา ผู้อำนวยการหอสมุดรัฐสภา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยนิติบัญญัติของรัฐสภา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ที่มาของข่าว:	https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2019042401031527098001
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๙/๖๒
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุดเพ็ง	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	